

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI Ở THÁI THỤY

Giảm phiền hà, tăng sự hài lòng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai, đến nay huyện Thái Thụy đã triển khai có hiệu quả, giảm bớt quy trình, thời gian đi lại cho các tổ chức, cá nhân.

Xác định công tác cải cách TTHC góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy đã chủ động thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn kê khai và hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết TTHC. Phó Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Quốc Hà cho biết: Trong quá trình thực hiện hồ sơ sau khi tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, Chi nhánh đã triển khai thực hiện theo đúng bộ TTHC công mà UBND tỉnh đã ban hành. Tất cả công việc phân chia theo thời gian, quy trình bộ TTHC công, thường xuyên đón tiếp các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện. Niềm yên công khai số điện thoại của cán bộ thụ lý hồ sơ để việc trao đổi thông tin giữa cán bộ với công dân được thuận tiện, kịp thời trong thời gian giải quyết hồ sơ; công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác bộ TTHC theo đúng quy định như danh mục TTHC, mức phí, thời gian giải quyết. Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện, phải trả lại cho công dân, Chi nhánh có văn bản cụ thể, thông báo về tình trạng hồ sơ để công dân biết. Cùng với đó, Chi nhánh đã chủ động rà soát các văn bản quy định của pháp luật về đất đai; tham mưu kịp thời với cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung và ban hành các TTHC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quy trình giải quyết, kiểm soát hồ sơ từ khi tiếp nhận đến giao cho cán bộ thụ lý từng bước được chuẩn hóa. Việc cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tháo gỡ vướng mắc kịp thời



Người dân hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thái Thụy.

cho người dân là cơ sở để việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhanh chóng, hiệu quả. 10 tháng qua, Chi nhánh đã tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gần 7.600 hồ sơ cấp đổi, cấp lại, cấp mới, đăng ký biến động GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân; tiếp nhận đo đạc, trích lục, trích địa chính... gần 1.200 hồ sơ.

Sau khi sáp nhập xã Thụy Lương, Thụy Hà vào thị trấn Diêm Điền, quy mô dân số của thị trấn Diêm Điền rất lớn với trên 22.000 nhân khẩu. Trung bình mỗi tháng Bộ phận một cửa của thị trấn tiếp nhận hơn 100 hồ sơ liên quan đến đất đai. Bà Vũ Thị Hà, công chức địa chính - môi trường thị trấn Diêm Điền cho biết: Nhu cầu cấp GCNQSDĐ lần đầu của người dân rất nhiều, chúng tôi thực

hiện đúng theo bộ TTHC, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ để chuyển lên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thái Thụy, sau đó được niêm yết công khai tại UBND thị trấn, nhà văn hóa tổ dân phố theo quy định. Sau khi niêm yết xong, UBND thị trấn có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo và gửi lên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để hoàn thiện cho nhân dân. Bà Trần Thị Thoa, thị trấn Diêm Điền chia sẻ: Tôi đến làm thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu được cán bộ thị trấn và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện hướng dẫn tận tình, thủ tục rất đơn giản, chỉ phải nộp 1 lần, không mất thời gian đi lại nhiều. Việc cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai của huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Còn ông Trần Văn Hòa, xã Thái Thượng cho

biết: Gia đình tôi có chuyển nhượng một phần diện tích đất, vì vậy tôi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thái Thụy để làm các TTHC liên quan. Trước đây, khi đi giải quyết TTHC về đất đai, thời gian chờ đợi thường kéo dài nhiều ngày. Nhưng hiện nay các thủ tục đã đơn giản, rút ngắn, người dân không phải đi lại nhiều lần, cán bộ viết giấy hẹn ngày trả và gửi về theo đường bưu điện rất thuận tiện cho chúng tôi.

Hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, thời gian tới huyện Thái Thụy tiếp tục cập nhật, bổ sung kịp thời các TTHC phù hợp với thực tế địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mang lại sự hài lòng cho người dân.

MINH NGUYỆT

Thời gian qua, huyện Vũ Thư đã quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hiện nay, huyện Vũ Thư có 15.149 người tham gia BHXH, chiếm 22,5% lực lượng trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHYT là 173.357 người, chiếm 87,16% dân số toàn huyện. Đặc biệt, năm học 2019 - 2020, 100% học sinh Vũ Thư tham gia BHYT. Có được kết quả trên là do BHXH huyện đã tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT cả hai hình thức bắt buộc và tự nguyện. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ; từng bước triển khai cung cấp các dịch vụ công cơ bản. Đặc biệt, viên chức, lao động của đơn vị nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tận tụy trong phục vụ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tạo niềm tin cho nhân dân.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn một số hạn chế: công tác phát triển đối tượng tham gia chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Số người tham gia BHXH tự nguyện chưa nhiều. Việc khai báo lao động của người sử dụng lao động ở một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật...

Xác định thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan

VŨ THƯ

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT

trọng, do đó các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chức năng, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT. Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 46, ngày 20/2/2020 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT năm 2020. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tốt, cách làm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Từng chi bộ đưa nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT vào các kỳ sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT.

Để thực hiện hiệu quả công tác BHXH, BHYT, UBND huyện và các xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ

đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT xã, thị trấn và quy định rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên. HĐND xã, thị trấn đưa chỉ tiêu thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào Nghị quyết, xác định đây là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

UBND huyện còn chỉ đạo các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Công an, Thanh tra huyện và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện trong thực hiện công tác BHXH, BHYT. Chỉ đạo Đài TTTH huyện và cơ sở tăng thời lượng chuyên mục BHXH hàng tuần, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với thực tế. Ngành BHXH thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách với người lao động, người sử dụng lao động, người sử dụng lao động. Gần đây nhất, BHXH huyện đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức cuộc đối thoại với 150

hội viên, phụ nữ về chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, UBND huyện Vũ Thư cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và tỷ lệ bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và từng địa phương hàng năm. Huyện cũng thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị bệnh, tránh tình trạng lạm dụng chỉ định dịch vụ kỹ thuật và điều trị nhằm trục lợi quỹ BHYT. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả ý tế tuyến cơ sở trong việc tham gia khám chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và phát huy hiệu quả của chính sách BHYT. Bên cạnh đó, bố trí kịp thời nguồn ngân sách đồng, hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

THU HOÀI



Người dân khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

ĐÔNG MINH

Phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

Với lợi thế của xã ven biển, những năm qua xã Đông Minh (Tiền Hải) đã phát triển nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) từng bước cho hiệu quả kinh tế cao. Một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy nghề NTTS phát triển bền vững đó là việc người dân sử dụng các chế phẩm sinh học an toàn trong quá trình nuôi.

Năm 2020, tổng diện tích NTTS của xã Đông Minh đạt hơn 130ha; trong đó, diện tích nuôi tôm sú và tôm thẻ công nghiệp

hơn 102ha; nuôi cua các loại 13ha; nuôi cá các loại hơn 15ha. Những năm qua, để hỗ trợ người dân phát triển NTTS thuận lợi, HTX SXKD NTTS Hải Châu, xã Đông Minh đã làm tốt các khâu chỉ đạo, điều hành, cung ứng dịch vụ vật tư nông nghiệp, hướng dẫn thực hiện công tác cải tạo ao, đầm trước khi bước vào vụ nuôi mới cũng như phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật NTTS cho bà con nông dân. Ông Phạm Duy Nghị, Giám đốc HTX cho biết: Những năm

gần đây, nghề NTTS trên địa bàn xã gặp nhiều bất lợi do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, độ mặn của nước cao, nguồn nước, môi trường bị ô nhiễm, con giống thủy sản chưa bảo đảm chất lượng nên trong quá trình nuôi phát sinh dịch bệnh gây thiệt hại về kinh tế, đặc biệt là tôm, vì đây là đối tượng nuôi nhạy cảm, dễ mắc dịch bệnh khi thời tiết và môi trường nước thay đổi. Để hạn chế dịch bệnh xảy ra trên các đối tượng thủy sản nói chung, tôm nói riêng, HTX

đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng các chế phẩm sinh học trong danh mục cho phép để xử lý nguồn nước, tạo môi trường lý tưởng cho các con nuôi phát triển thuận lợi.

Gần với nghề nuôi tôm nhiều năm nay, gia đình ông Đoàn Văn Hiến ở thôn Minh Châu hiện có 9 ao nuôi tôm với tổng diện tích 3.000m². Ông Hiến cho biết: Mặc dù mỗi khi bước vào vụ nuôi mới tôi đã tuân thủ các yếu tố cải tạo ao, đầm, chọn con giống, nuôi thả bảo đảm khung thời vụ, áp dụng các biện pháp chăm sóc tôm theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn nhưng một số ao nuôi tôm của gia đình vẫn phát sinh dịch bệnh, nguyên nhân được xác định là do môi trường nước chưa bảo đảm. Thay vì sử dụng dung dịch hóa chất, kháng sinh để xử lý môi trường nước, tôi đã sử dụng chế phẩm sinh học cho tôm ăn và cải tạo môi trường. Kết quả cho thấy chế phẩm sinh học giúp tôm nuôi có tỷ lệ sống cao và tăng trưởng nhanh hơn, chế phẩm sinh học cũng làm giảm lớp bùn nhớt ở ao nuôi, giảm mùi hôi của nước trong ao.

Sát bên khu vực nuôi tôm của gia đình ông Hiến là diện tích nuôi tôm rộng hơn 2.500m² của hộ ông Hoàng Văn Thủy. Ông Thủy chia sẻ: Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm giúp cải tạo chất lượng nước, tăng sức đề kháng cho tôm, giảm nguy cơ mắc dịch bệnh, nhờ vậy mà các vụ nuôi tôm của gia đình tôi luôn ổn định. Với 4 ao nuôi tôm thẻ công nghiệp, sau

khí trừ hết chi phí sản xuất, mỗi năm gia đình tôi thu lãi từ 120 - 150 triệu đồng.

Ông Phạm Duy Nghị, Giám đốc HTX SXKD NTTS Hải Châu cho biết thêm: Nghề NTTS ở địa phương đang từng bước phát triển ổn định, là nguồn thu chủ lực trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Sản lượng và hiệu quả kinh tế từ NTTS mang lại đã góp phần nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, việc sử dụng chế phẩm sinh học trong NTTS là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ môi trường, hạn chế dịch bệnh, bảo đảm an toàn về sinh thực phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần đưa nghề NTTS phát triển bền vững.

Thời gian tới, xã Đông Minh tiếp tục khuyến khích người dân phát triển các mô hình NTTS sử dụng chế phẩm sinh học để nâng cao năng suất, chất lượng, không gây tác động xấu đến môi trường và mang lại giá trị kinh tế cao cho người nuôi. Địa phương mong muốn tỉnh, huyện cùng các cơ quan chuyên môn tiếp tục có các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân như: đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khu vực NTTS; hỗ trợ người dân được vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, xây dựng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao; tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực NTTS... giúp người dân yên tâm sản xuất, mạnh dạn đầu tư, gắn bó với nghề NTTS.

MINH QUÂN

Kỹ thuật xử lý ao đầm trong và sau mưa lớn

Khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và phát triển của các đối tượng thủy sản nước mặn, lợ. Các yếu tố môi trường ao nuôi thay đổi làm tôm cá dễ bị sốc tạo điều kiện cho dịch bệnh phát sinh. Để hạn chế tới mức thấp nhất mức rủi ro có thể xảy ra, người nuôi cần thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Đối với khu vực nuôi tôm cá nước mặn, lợ

* Khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nước ao nuôi dễ bị phân tầng trên ngọt dưới mặn, xảy ra tình trạng thiếu oxy tầng đáy, cần sử dụng quạt nước, sục khí hoặc máy bơm, bơm đảo nước trong ao để chống sự phân tầng của nước, chủ động tháo nước tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa có trong ao. Khi nước ao nuôi bị đục, pH giảm cần hòa với bột để đều trên khắp mặt ao và bờ ao để ổn định pH nước ao nuôi và làm giảm độ đục của ao, liều lượng với bơm phụ thuộc vào pH của nước ao.

* Trong quá trình mưa lớn kéo dài các chất thải từ trên bờ trôi xuống ao cộng thêm các hợp chất hữu cơ do phân và thức ăn thừa của tôm cá sẽ tồn đọng tích tụ dưới đáy ao. Khi mưa dứt, nắng bật lên các chất hữu cơ phân hủy nhanh tạo ra các khí độc như H₂S, NH₃ trong ao làm tôm, cá dễ bị ngộ độc, người nuôi cần sử dụng ZEOLITE để giải phóng khí độc trong ao nuôi với liều lượng từ 15 - 20 kg/1000m² hoặc sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

* Trong thời gian xử lý hóa chất người nuôi nên sử dụng máy quạt nước, sục khí để tăng cường oxy hòa tan trong nước chủ động có sẵn OXYTAZEN dạng hạt hoặc dạng nước để đề phòng tình trạng thiếu oxy cục bộ xảy ra.

Trong những ngày mưa và sau mưa thời tiết chưa ổn định đối với những ao thủy sản nuôi sử dụng thức ăn tươi sống (don, đất, ốc ...) người nuôi không nên cho ăn nhất là với các ao nuôi tôm sú để gây ra tình trạng ô nhiễm nước ao nuôi.

Trong những giờ tạnh mưa cho tôm, cá ăn thức ăn công nghiệp có chất lượng tốt, lượng thức ăn trong những ngày trời mưa nên giảm từ 20 - 25% so với lượng thức ăn hàng ngày.

Với diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng cần theo dõi chặt chẽ các yếu tố môi trường ao nuôi và kịp thời bổ sung các khoáng chất để ổn định môi trường, tránh hiện tượng tôm mềm vỏ, đồng thời bổ sung men tiêu hóa, vitamin C vào thức ăn để tăng sức đề kháng phòng bệnh gan, phân trắng cho tôm.

Đối với các ao nuôi cá biển thường sử dụng thức ăn tươi sống, trong những ngày mưa nên hạn chế thức ăn tươi sống, chủ động phòng, chống hiện tượng úng lút, vệ sinh khu vực cho cá ăn, phối trộn thuốc phòng bệnh Tiên đặc với lượng 0,25g/1kg cá để phòng mọi số bệnh thường gặp ở các loài cá nuôi.

Dùng thuốc VICATO rải trực tiếp xuống ao với lượng từ 400 - 500g/1000m² để điều độ, khử trùng và phòng bệnh ngoại ký sinh trùng cho ao nuôi cá.

2. Đối với khu vực nuôi ngao ngoài bãi triều

Cần đề phòng hiện tượng ngọt hóa của môi trường nuôi ngao do lượng nước mưa tích tụ và lượng nước mưa tiêu úng từ nội đồng đổ ra. Vì vậy, với những bãi ngao đặt kích cỡ thường phẩm nên tiến hành thủ hoạch ngay để tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trong những đợt đổi, kiểm tra các diễn biến của ngao, thực hiện tốt việc khơi thông các vùng nước đọng, tránh hiện tượng ú đọng nước ngọt cục bộ kéo dài làm chết ngao nuôi.

Bên cạnh đó, người nuôi nên chủ động về mùa vụ thả giống, kích cỡ giống thả và mật độ nuôi cho phù hợp theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng để có thể thu hoạch trước mùa mưa, bão.

(Theo Trung tâm Khuyến nông Thái Bình)



Diện tích nuôi tôm của gia đình ông Đoàn Văn Hiến đã hạn chế dịch bệnh từ khi sử dụng chế phẩm sinh học.